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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมยัทีÉ Śř ครัÊงทีÉ ŝ/ŚŝŞŞ 

วนัศุกรท์ีÉ ŚŘ ตุลาคม ŚŝŞŝ เวลา řŘ.ŘŘ-řŚ.ŘŘ น. 

ณ หอ้งสปริงการเ์ดน้ท ์ชัÊน Š โรงแรมแกรนด ์ฮาวเวิรด์ ถ.เจริญราษฎร ์กรุงเทพฯ 
------------------------------------- 

วาระทีÉ ř ประธานแจ้งทีÉประชุมทราบ     

1.1 รายงานสถานการณ์ปลาป่นภายใน - ต่างประเทศ พร้อมร่วมกนัแลกเปลีÉยนข้อมูล 

ความเคลืÉ อนไหวด้านวัตถุดิบตลาดภายในและต่างประเทศ และนโยบายและ

มาตรการนาํเข้าวัตถุดิบอาหารสตัว์ ปี ŚŝŞş-ŚŝŞš 

วาระทีÉ Ś รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมยัทีÉ Śř ครัÊงทีÉ Ŝ/ŚŝŞŞ 

วาระทีÉ ś เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ     

3.1 รายงานผลผลิตปลาป่นประจาํปี ŚŝŞŞ (มกราคม – กันยายน) 

3.2 รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจําเดือนสิงหาคม-กันยายน ŚŝŞ ,งบประมาณ

ประจําปี  ŚŝŞŞ และฐานะทางการเงินเป รียบเทียบ ณ วันทีÉ   śŘ กันยายน 

2564,2565,2566 

3.3 รายงานการเกบ็ค่าบาํรุงสมาชิกประจาํปี ŚŝŞŞ 

3.4 รายงานงบการเงิน ณ วันทีÉ śŘ มิถุนายน ŚŝŞŞ เพืÉอนาํเสนอเข้าทีÉประชุมใหญ่สามัญ 

 สมาชิกประจาํปี ŚŝŞŝ พิจารณาต่อไป 

3.5 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะทาํงานว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบการ 

ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย (CCRF) และการดาํเนินโครงการการ 

ปรับปรุงการทาํประมง  (Fishery Improvement Project : FIP) อวนลากอ่าวไทย 

  3.6 รายงานการจัดอบรมอบรมหลกัสูตร GHPs (Codex) / HACCP (Codex)  

Introduction and Internal Auditor  ระหว่างวันทีÉ Ŝ-Ş กนัยายน ŚŝŞŞ  

ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญกรุง  กรุงเทพฯ  

โดย..สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

วาระทีÉ Ŝ เรืÉองเพืÉอพิจารณา  

4.1  พิจารณาอนุมัติซืÊ อเครืÉองคอมพิวเตอร์/โนค๊บุค๊  

ให้กับกองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์นํÊาและปัจจัยการผลิต กรมประมง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4.2 พิจารณาสมาชิกสมัครใหม่ ř ราย (สมทบ) 

 

วาระทีÉ ŝ เรืÉองอืÉนๆ (ถา้มี) 
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คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉเขา้ร่วมประชุม 

ř.  คณุสมเกยีรติ เหล่าทวีสขุ     นายกกิตติมศักดิÍสมาคมฯ 

Ś.  คณุสงวนศักดิÍ อัครวรินทร์ชัย     นายกกติติมศักดิÍสมาคมฯ 

และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณกรณ์กฤต บุญราศรี   กรรมการกลาง 

ś.  คุณบุญเอีÉยม เตชะสาํราญ     ทีÉปรึกษากติติมศักดิÍสมาคมฯ 

Ŝ.  คณุอาํนวย  เอืÊออารีมิตร     นายกสมาคมฯ 

ŝ.  คณุสภุาวดี  โชคสกุลนิมิตร.     อุปนายกสมาคมฯ 

Ş.  คณุมงคล   เหล่าทวีสขุ     อุปนายกสมาคมฯ 

ş.  คณุอภชิัย  เตชะนิธสิวัสดิÍ     ประชาสมัพันธ ์

Š.  คณุวรรณา  โรจน์กังสดาล     นายทะเบียน 

š.  คณุนิรุตติÍ   เหลืองนฤมิตชัย    ปฎิคม 

řŘ.คุณสทุศัน์   บวรวณิชย์     กรรมการกลาง 

řř.คุณชูชัย  ปิติเจริญกิจ     กรรมการกลาง 

řŚ.คุณโกวิท  แย้มกลิÉน     กรรมการกลาง 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสฐิ   เลขาธกิาร 

řś.คุณสมศักดิÍ  เอกอุร ุ      กรรมการกลาง 

   และรับมอบอาํนาจแทน 

   คุณสวุิทย์  ตันรัตนากร    กรรมการกลาง 

řŜ.คุณนิธนิันท ์ ลีลาพรรณวุฒิ     กรรมการกลาง 

řŝ.คุณวิษณ ุ  ศิริคุรุรัตน ์     กรรมการกลาง 

řŞ.คุณชัยพิพัฒน์ พฤกษว์ัฒนากุล     กรรมการกลาง 

řş.คุณกติติพัฒน์ เอืÊออารีมิตร     กรรมการกลาง 

řŠ.คุณเจตนินท ์ โสณมัย      กรรมการกลาง 

řš.คุณนิคม  กนกภัยพิพัฒน์     กรรมการกลาง 

ŚŘ.คุณสมพงษ์  ศิรประภาพงศ์     กรรมการกลาง 

Śř.คุณณิชกมล  อุมารี      ผู้ จัดการสมาคมฯ 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม    

ř.  คณุจงรักษ์   นฤขัตพิชัย     อุปนายกสมาคมฯ 

Ś.  คณุวัลลภ  โพธเิพียรทอง     อุปนายกสมาคมฯ 

ś.  คณุสพุร   ปัญญาสาคร     เหรัญญิก 

Ŝ.  คุณกติิศักดิÍ  ปิยะพัฒนา     กรรมการกลาง 
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ŝ.  คณุสบุรรณ  เศรษฐวรพันธ์ุ     กรรมการกลาง 

 

เปิดประชุมเวลา řŘ.ŘŘ น.      

คุณอาํนวย   เอืÊออารีมิตร  ทาํหน้าทีÉประธานทีÉประชุม 

คุณณิชกมล อุมารี   ทาํหน้าทีÉแทนเลขาธกิารทีÉประชุม 

 

ประธานทีÉประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯทุกท่านทีÉได้เข้าร่วมประชุม

ในครัÊงนีÊ  ซึÉงนับเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯครัÊงทีÉ ŝ/ŚŝŞ   และในวันเดียวกันช่วงบ่ายมี

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาํปี ŚŝŞŞ จากนัÊนได้เปิดประชุมตามวาระดังนีÊ  

 

วาระทีÉ ř ประธานแจ้งทีÉประชุมทราบ    

1.1 รายงานสถานการณ์ปลาป่นภายใน - ต่างประเทศ พรอ้มร่วมกนัแลกเปลีÉยน

ขอ้มูลความเคลืÉอนไหวดา้นวตัถุดิบตลาดภายในและต่างประเทศ และนโยบายและมาตรการนําเขา้

วตัถุดบิอาหารสตัว ์ปี ŚŝŞş-ŚŝŞš 

  สถานการณป์ลาป่นภายในประเทศ : ด้านตลาดภายในนัÊน โรงงานอาหาร

สัตว์ค่อนข้างจะอิÉมตัว สถานการณ์กุ้งดีขึÊนมาเล็กน้อย มีราคาปรับขึÊนมา 5-10 บาท/ไซร์ ส่งผลจูงใจให้ผู้

เลีÊ ยงบางรายอยากจะเลีÊ ยงกุ้ งต่อ แต่ในทางกลับกันราคาต้นทุนการเลีÊ ยงไม่ได้ลดลงมากนัก คงต้องคอย

ติดตามราคากุ้งกันต่อไป  

ในสถานการณ์กุ้งนัÊนยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนีÊมายาวนานถึง 3 ไตรมาสเท่ากับปีนีÊ  ซึÉงเหตุการณ์

นีÊ เกิดขึÊนตัÊงแต่ต้นปียาวนานมาถึงปัจจุบัน ราคากุ้งอยู่ในจุดถดถอยและยังยํÉาแย่มาก โรงงานอาหารสัตว์ยอด

ทีÉจะผลิตอาหารกุ้งในไตรมาส 4 นีÊ  คงจะลดลงไปมาก ซึÉงเมืÉอมองกลับมาทีÉการใช้ปลาป่นในการผลิตอาหาร

สตัว์กจ็ะลดน้อยถอยลงไปด้วยเช่นกัน จากราคาปลาป่นส่งออกใน 7-8 เดือนทีÉผ่านมาถือว่าเป็นราคาส่งออก

ทีÉดีทีÉสุดเมืÉอเทียบกับทีÉผ่านมา ประกอบกับช่วงนีÊทีÉอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจ อาหารทะเลคงจะยังอยู่ในช่วงขา

ลงต่อไปอกีสกัพัก จึงน่าเป็นห่วงว่าในปีนีÊ เดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม สตอ็คของปลาป่นจะมีเพิÉมขึÊน 

ทางตะวันออกค่อนข้างจะมีวัตถุดิบมากพอควร ทางสงขลาเองเช่นกันวัตถุดิบกมี็จาํนวนมากพอควร 

ด้านสมุทรสาคร ของมีไม่มาก ช่วงทีÉมีของจะเข้ามาและมีประกาศราคาลง ทางเศษซากของทูน่าพอมีจาํนวน 

แต่ราคาทูน่ามีการปรับตัวลงมาก่อนหน้านีÊ เล็กน้อย ด้านตลาดส่งออกซูริมิ มีการชะลอการซืÊ อบ้าง  ทาง

ปัตตานีพอมีของบ้าง วัตถุดิบไม่มากไปหรือน้อยไป อยู่ในจุดทีÉสมํÉาเสมอ  

ด้านอาหารสัตว์ภายในซืÊ อน้อยลง ส่วนหนึÉงทางสมาคมอาหารสัตว์อยากให้ลงราคาพรีเมีÉยมและคง

ราคาขายไว้ ด้านการส่งออกกไ็ม่ได้มาก  

ด้านกากถัÉวเหลืองอาจจะตรงข้ามกับปลาป่น เนืÉองจากราคาภายในค่อนข้างจะสะท้อนกับราคาของ

ต่างประเทศ ซึÉงมีการปรับราคาลดลงมาเรืÉอยๆ คาดว่าอยู่ในราคาทีÉตํÉาสดุแล้ว เนืÉองจากทีÉผ่านมาผลผลิตของ

ถัÉวเหลืองอยู่ในเกณฑ์ทีÉดี ประจวบกับผู้ซืÊ อรายใหญ่ของโลกกคื็อจีนมีเศรษฐกิจทีÉยํÉาแย่ ทาํให้การซืÊ อลดลง
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อย่างมีนัยยะสาํคัญ ทาํให้ราคาตลาดโลกปรับลงมาตลอด สว่นช่วงใกล้ทีÉผ่านมาทีÉมีการปรับราคาขึÊนเลก็น้อย

นัÊน เนืÉองจากมีคาํสัÉงซืÊอจากจีนเข้าไปจาํนวนหนึÉง ซึÉงผิดจากช่วง 2-3 เดือนทีÉผ่านมาทีÉค่อนข้างเงียบ ในตลาด

รู้สกึว่าราคาอยู่ในจุดทีÉตํÉาเกนิไปจึงมีการปรับตัวขึÊนเลก็น้อย ราคาภายในจึงมีการปรับตัวขึÊนตามเช่นกนั เท่าทีÉ

ผ่านมานัÊนราคาของต่างประเทศมักจะสวนทางกับค่าเงินบาทของไทย ซึÉงบางครัÊงทีÉต่างประเทศมีการปรับ

ราคาลงแต่ในไทยไม่มีการปรับราคาลงเลยด้วยค่าเงนิบาททีÉอ่อนตัวลง 

เนืÊอหมู เนืÊอไก่ ราคาลงพอควร ด้วยเวียดนามมีการนาํเข้ายาก ทัÊงเนืÊ อหมูและเนืÊอไก่จึงทะลักมาไทย

บ้างบางส่วน และไปทางมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ซึÉงเหตุการณ์นีÊคงเกิดขึÊนชัÉวคราวในเดือนกันยายน-ตุลาคมนีÊ

เท่านัÊน โดยก่อนหน้านีÊทางเวียดนามไม่ได้มีการตรวจเข้มในเรืÉองของการนาํเข้าเนืÊอหมูและเนืÊ อไก่จากยุโรป

มากซึÉงมีการปนเนืÊ ออืÉนๆ มา และช่วงนีÊ มีกระบวนการตรวจทีÉเข้มข้น แต่ในทางกลับกันซึÉงไทยเคยเจอ

เหตุการณ์นีÊ มาก่อนแล้วจึงทาํให้นาํเข้ามาไทยได้ไม่มากนัก ซึÉงเทรดเดอร์ของทางยุโรปอยู่ในช่วงทีÉยํÉาแย่มาก

เพราะเวียดนามเป็นตลาดส่งออกทีÉมีจาํนวนค่อนข้างมาก เนืÊ อหมู เนืÊ อไก่ของจีนเองราคาลง 1,000 หยวน/

กก.  

ค่าเงินบาทขณะนีÊ ไม่แขง็ค่ากว่านีÊ อยู่ทีÉระดับ 36 บาท อย่างน้อยแม้จะไม่ช่วยเรืÉองส่งออกแต่กอ็าจจะ

พอสกัดการนาํเข้าได้บ้าง ซึÉงดูจากภาวะการณ์นัÊนมีปัจจัยหลายอย่างมากทีÉตอนนีÊปลาป่นภายในเรา น่าจะอยู่

ในทิศทางทีÉไม่ดี  แม้ว่าขณะนีÊมีกากถัÉวเหลืองตัวเดียวในกลุ่มโปรตีนทีÉขึÊ นราคา นอกนัÊนทัÊงแป้ง และอย่าง

อืÉนๆ ราคาแย่หมด คงต้องให้อาหารสัตว์ได้มีโอกาสปรับสูตรมาใช้ปลาให้มากขึÊ น คงต้องใช้เวลาหลัง

มกราคมปีหน้าหรืออกี 2-3 เดือน  

ภาคประมงในสายตาของภาครัฐถูกยกมาช่วยเหลือชาวประมงเป็นประเด็น คงมีโอกาสสูงทีÉจะมี

โอกาสปรับเปลีÉยนและแก้ไขกฎหมายประมงสูงมาก คาดว่าประมงไทยคงต้องมีชีวิตทีÉดีขึÊนในปีหน้าอย่างมี 

ความหวังมาก ทุกอย่างคงค่อยๆ แก้ไขตามความเรียกร้องของประมง ทัÊงภาคการเมืองและ

หน่วยงานรัฐต่างพร้อมใจกนัเดินหน้าเพืÉอช่วยชาวประมง  

ส่วนตัวต้องลุ้นว่าการส่งออกในอีก 2 เดือน ต้องผลักดันปลาป่นให้ได้ 20,000 ตัน เพืÉอไม่ให้เกิด

สตอ็คตอนปลายปี ในช่วงการใช้ภายในมีน้อย ไม่เช่นนัÊนราคาภายในคงแย่ขนาดลดลงตํÉากว่า 40 บาทเป็น

แน่   

ทางเปรูได้คาดการณ์ตัวเลขไว้ทีÉ 1.4 ล้านตัน สถานการณ์ภายในของจีนยํÉาแย่มาก ผู้ผลิตภายในจีน

ผลิตปลาป่นได้ไม่ตํÉากว่า 3 แสนตันในระหว่าง 1 เดือนทีÉผ่านมา สตอ็คทีÉมีขายออกยากบวกกับราคาปลาสด 

ณ ขณะนัÊนราคาสูง ช่วงนีÊ จึงอยู่ในภาวะทีÉสต็อคจากต่างประเทศลดลงจาก 1.6 แสนตัน เป็น 1.3 แสนตัน 

แต่สตอ็คภายในมีปริมาณทีÉมากขึÊน จึงรอดูการประกาศโควตาจากเปรูอกีครัÊงหนึÉง  

ณ ขณะนีÊ เปรูส่งมอบออเดอร์เกา่ทีÉ 1,800-1,900 เหรียญฯ จากทีÉครอปก่อนไม่มีโควตาจึงทาํการส่ง

มอบในโควตานีÊ  เมืÉอไม่มีสนิค้าสง่มอบผู้ขายอย่างเปรูจึงเปิดการเจรจากับผู้ซืÊออย่างจีนว่าจะรอรับโควตารอบ

หน้าหรือจะไม่รับและยกเลิกไป ทัÊงนีÊทัÊงนัÊนปัจจัยกอ็ยู่ทีÉราคาซืÊอ-ขายรอบใหม่นีÊ ด้วย ในเกรดซุปเปอร์ไพร์มอ

ยู่ทีÉ 2,000-2,200 เหรียญฯ ในเวลานีÊปลาป่นในตลาดแบ่งเป็นเกรดต่างๆ คือ เกรดซุปเปอร์ไพร์ม ปลาป่น

เกรดธรรมดา ปลาเกรดญีÉปุ่ น และปลาป่นเกรดไทย โดยปลาป่นเกรดของไทยจะอยู่ในเกรดทีÉตํÉาทีÉสุด หาก

เปรูเปิดราคาทีÉ 2,000 เหรียญฯ ปลาป่นเกรดไทยจะอยู่ราคาทีÉประมาณ 1,600 เหรียญฯ จากออเดอร์ใบสัÉง
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ซืÊอปลาป่นล่วงหน้าในเวลานีÊ ไม่มีการสัÉงซืÊ อเข้ามาทีÉไทยเลยเป็นระยะเวลาร่วม 1 เดือนแล้ว มีทีÉทยอยสง่ออก

ไปเป็นออเดอร์ล่วงหน้าจากทีÉผ่านมาก่อนหน้านีÊ เท่านัÊน ทัÊงนีÊมอีอเดอร์ทีÉถูกยกเลิกไปด้วย ซึÉงเป็นภาวะลาํบาก

และต้องจาํยอมของตัวผู้ส่งออกในส่วนนีÊ  ถ้าเปรูยังคาดการณ์ออเดอร์ 1.2-1.4 ล้านตัน ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์

ทีÉดี แต่หากตํÉากว่า 1 ล้านตัน ภาวะตลาดทิศทางจะเปลีÉยนไปทันที ด้วยจะมีการทดลองจับปลาก่อน 7 วัน 

และเรือทีÉออกสาํรวจขนาดตัวปลาซึÉงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี หากว่ามีการประกาศจับปลาเร็วขึÊนคงจะสามารถจับ

ปลาได้ตามทีÉประกาศโควตาออกมา ซึÉงหลงัจากทีÉจบโควตากจ็ะเป็นฤดูวางไข่ของปลา และถัดไปกจ็ะเป็นการ

จับปลาครอปทีÉ 2 ของปี เท่าทีÉสังเกตดูจากสถิติตัวเลขของปีก่อนๆ ถัดจากการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ่ไป 

2 ครอปแล้วพอถึงครอปถัดไปการจับปลาจะอยู่ในเกณฑ์ทีÉดีขึÊน ในครอป A ปีหน้า ตัวเลขน่าจะอยู่ทีÉ 3 ล้าน

ตันขึÊนไป  

ในวันนีÊ ตลาดภายในจีนแย่มาก ทัÊงด้านการผลิต การเลีÊ ยง ทัÊงการบริโภค เนืÊ อหมู ไก่ กุ้ ง และปลา 

ราคาปรับลงเป็นอย่างมาก ลงถึงจุดทีÉตํÉากว่าทุนทีÉเลีÊ ยง สาเหตุหลักๆ มาจากต้นทุนวัตถุดิบทีÉแพง และ

ภาวะการบริโภคทีÉน้อยลงของคน ซึÉงเป็นเหตุการณ์ทีÉไม่เคยเกดิขึÊนมาก่อน ทัÊงสนิค้าแปรรูปและสาํเรจ็รูปขาย

ไม่ได้ ด้านอาหารทะเลมีข่าวเรืÉองกัมมันตภาพรังสีทีÉญีÉปุ่ นปล่อยลงทะเลทาํให้ส่งผลกระทบมาถึงจีน แต่ทัÊงนีÊ

ทัÊงนัÊนยังไม่ได้มีการพิสูจน์ข้อเทจ็จริงเป็นข่าวทีÉลือต่อกันมาเท่านัÊน แต่การเลือกบริโภคกจ็ะหลีกเลีÉยงอาหาร

ทะเลออก ทัÊงหมดนีÊคือผลพวงทีÉสภาวะภายในจีนทีÉส่งผลให้ตลาดค่อนข้างแย่ ซึÉงเหตุการณ์ในปีหน้านัÊนจะอยู่

ในสภาวะทีÉยํÉาแย่นีÊ หรือไม่ คงต้องคอยติดตามข่าวสารจากทางจีนต่อไป ข้อดีของทางจีนอีกอย่างคือกฎเขา

ค่อนข้างจะมีระเบียบและแขง็อยู่พอควร คาดว่าอาจจะพ้นวิกฤตนีÊ ไปได้ด้วยดี   

ทางพม่า มีการส่งออกปลาป่นไปจีนอยู่ค่อนข้างมาก การจับปลาช่วงเดือนทีÉผ่านมาได้ปลากระตัก 

ปลาไชรัÊง ปลาทูแขก ซึÉงพอมีจาํนวน สปัดาห์นีÊ ราคาอ้างองิปลาป่นเปรูลดลงกว่า 250 เหรียญ/ตัน โดยเสนอ

ทีÉ 2,250เหรียญ/ตัน การซืÊ ขายปลาเปรูในราคานีÊ  ยังค่อนข้างน้อยเนืÉองจากผู้ซืÊ อในจีนยังมองว่าราคายังสูง

เกินไป 

โควตาการจับปลาในเปรูประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วทีÉ 1.68 ล้านตัน  โดยการจับปลา

ระหว่างวันทีÉ 21/10-25/10 จับได้ 120,558 ตัน คิดเป็น 7.17% ของโควต้าทัÊงหมด 

การจับปลา ในเปรูตามจุดจับอยู่ในปริมาณปานกลาง และค่อนข้างดีวันละเฉลีÉย 3-4 หมืÉน มาถึง   

ณ ขณะนีÊ  7 วัน น่าจะถึง 2แสนตัน จึงคาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายน โควตา 1.682 ล้านตัน น่าจะจบได้

ตามโควตา และรอโควตา ในครอบ A ของปีหน้า ซึÉงทุกสาํนักคาดการณ์ว่าผลผลิตน่าจะดีและออกมามาก

และเรว็ จากการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า อุปสรรคตอนนัÊนจากเอลนิโญ คงไม่มีและมวลสารคงเกดิได้มาก  

ตลาดนอกแม้แต่เปรู กไ็หลลงอย่างยังหาผู้ซืÊ อไม่ได้ สต็อคจีนสูงขึÊ นมากทัÊงตามท่าเรือมีประมาณ 

144,000 ตัน และตามโรงงานผู้ผลิตภายในของจีนอีกร่วม 3 แสนตัน ทุกฝ่ายต่างเจอปัญหาภาวะขาดทุน

ระนาวจากราคาภายในทีÉไหลลงแรงมาก ร่วม 4,000 หยวน/ตัน ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือน และดูจาก

สถานการณ์แล้วคงต้องลากยาวและลงลึกกว่านีÊ  เพราะคนซืÊอต่างอยู่ในช่วงใช้น้อยคงต้องหาจุดถัÉวต้นทุนการ

ใช้เมืÉอเทียบตัวอืÉนทีÉลงมาก่อนหน้า และยังมีสต็อคมากเช่นกัน ทัÊงภาคปศุสัตว์ หมูไก่ และกุ้ง ปลา ราคา

ภายในเนืÊอสัตวกล็งมามากจนตํÉากว่าต้นทุนการเลีÊ ยง โดยเฉพาะหมูซึÉÉงราคาลงมาตํÉามาก จนมีการทาํลายพ่อ

แม่พันธุ์เพืÉอลดพลเมืองในอนาคตอนัหมายถึงตัวกินกจ็ะลดลง  ทัÊงนีÊ จากเศรษฐกจิจีน ทีÉชะลอตัวลงอย่างมาก
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ในปีนีÊ และต่างกคิ็ดว่าจะลากลงลึกกว่านีÊ ในปีหน้า แม้รัฐบาลจะอัดฉีดก้อนเงินมามหาศาลเพืÉอกระตุ้นหลาย

รอบแล้วกต็าม   

คงต้องรอดูว่าประเทศผู้ผลิตรายอืÉนๆ จะมีสินค้าออกมาถล่มขายในตลาดในราคาทีÉตํÉามากแค่ไหน  

ณ เวลานีÊ  หากนําเข้าจากเวียดนาม ปลาโปรตีน 60% ราคาไม่เกิน 1,350$ หรือ 45-46 บาท คงต้องดู

ราคาจากพม่า อินเดีย และประเทศรอบบ้านอีกครัÊง   

ราคาปลาป่นในจีนสัปดาห์นีÊ ลดลงประมาณ 300 หยวน/ตัน เนืÉองจากโควตาการจับปลาของเปรู     

มีจํานวนทีÉไม่น้อยและสูงกว่าการคาดการณ์ ประกอบกับความต้องการใช้ปลาป่นลดลง โรงงานอาหารสัตว์

ใหญ่ๆ ชะลอการซืÊอชัÉวคราวรวมถึงสตอ็คหน้าท่าเรือทีÉเพิÉมขึÊนอย่างต่อเนืÉอง 

ราคาปลาป่น ณ ท่าเรือจีน ประจาํวันทีÉ 25 ตุลาคม 2023 

- ปลา 65% ราคา 15,700-15,800 หยวน/ ตัน (ราคาลง 300 หยวน/ตัน) 

- ปลา 67% ราคา 17,200-17,300หยวน/ตัน (ราคาลง 300 หยวน/ตัน) 

- ปลา 68% ราคา 17,600-17,900หยวน/ ตัน (ราคาลง 300 หยวน/ตัน) 

สต็อคปลาป่นท่าเรือจีนประจําวันทีÉ 25 ตุลาคม 2023 โดยอยู่ทีÉ Dalian 3,800 ตัน Tianjin 300 

ตัน  Dalian 3,700 ตัน  Shanghai 27,200 ตัน   Huangpu 81,800 ตัน  อืÉ น ๆ   4,200 ตั น  ค งเหลื อ 

144,100 ตัน 

 สถานการณป์ลาป่นต่างประเทศ : Weekly Report - October 28, 2023 

ข่าวลือทีÉรายงานในสัปดาห์ทีÉผ่านมาคือความจริง โควตาใหม่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการอยู่ทีÉ 1,682,000 

m/t และการจับปลาได้เริÉมขึÊ นแล้ว ปริมาณปลาทีÉ จับได้ทัÊ งหมดอยู่ทีÉ  119,800 m/t เหลือโควตาอีก 

1,562,200 m/t อย่างไรกต็าม ยังไม่มีการประกาศโควตาสาํหรับเปรูใต้ 

มีข่าวลือในทางการค้าว่าราคาปลาป่นซูเปอร์ไพร์มในเปรูลดลงประมาณ usd 300 m/t เหลือ usd 

2,150 m/t โดยผู้ ซืÊ อในจีนเสนอราคาตํÉากว่า usd 100 ไม่สามารถยืนยันราคาทีÉลดลงนีÊ ได้ เนืÉองจากดู

เหมือนว่าจะไม่มีการซืÊ อขายเกิดขึÊนจริง 

ผู้ผลิตไม่ได้รับจองยอดใหม่ๆ เนืÉองจากมียอดสัÉงซืÊอยกมาจากฤดูกาลทีÉแล้วและความไม่แน่นอนของ

การจับปลา ผู้ผลิตต้องการรออกีสกัพักเพืÉอเคลยีร์ยอดขายเก่าและดูว่าฤดูกาลใหม่เป็นอย่างไร ไม่มีใครอยาก

รับจองยอดขายใหม่จนกว่าพวกเขาจะมีสนิค้าทีÉขายได้อยู่ในมือ 

สิÉงทีÉกระทบต่อธุรกจิปลาป่นทัÊงหมดคือระดับลูกปลาทีÉอยู่ในระดับสงูและการห้ามจับปลาในบางพืÊนทีÉ 

เราทุกคนต้องใช้เวลาอีกสกันิด เพืÉอดูว่าฤดูกาลนีÊจะเป็นอย่างไรก่อนทีÉจะรีบขายหรือซืÊ อ 

ค่าเงินวันนีÊ ไตรมาสแข็งขึÊ นตํÉากว่า 36 บาท และแนวโน้มจากสถิติทุกปีค่าเงินจะแข็งขึÊ น ในช่วง

ปลายปีต่อเนืÉองถึง คิว 1 ปีหน้า สาเหตุหลักจากเป็นช่วงเทศกาลท่องเทีÉยวและการส่งออกทีÉน่าจะดีขึÊน จาก

ผลผลิตการเกษตร เช่นข้าว มัน นํÊาตาล ถ้าจากสถิติน่าจะกลับมาแข็งค่าทีÉ 34-35 บาทได้ ซึÉงนัÉนจะเป็น

อุปสรรคกับการส่งออกปลาป่นจากภายในได้  

ทีÉน่าห่วงคือ จีนตอนนีÊ ไม่ยอมเปิดซืÊอเข้าของใหม่เลย ทุกคนต่างดูลดลงจากสตอ็คทีÉมีอยู่มาก การใช้

ลดและภาคการผลติหดตัวลง  
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เกรงว่าในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมซึÉงปกติจะมีอุปทานเพิÉมขึÊนจะเหลือตกค้างมากภายใน

บ้านเราและจะหาคนซืÊอภายในลาํบาก (ทีÉมา: HAMMERSMITH Marketing Ltd) 

 ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมว่าคณะอนุกรรมการกาํกับดูแลวัตถุดิบอาหารสัตว์  กรมการ

ค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  ได้มีการประชุมหารือร่วมกบัหน่วยงานทัÊงภาครัฐฯและเอกชนทีÉเกีÉยวข้อง  เมืÉอ

วันทีÉ řř กรกฎาคม ŚŝŞŞ เพืÉอประเมินสถานการณ์และพิจารณาแนวทางกาํหนดนโยบายและมาตรการ

นาํเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์  ปี ŚŝŞş-ŚŝŞš โดยทีÉประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันว่า เห็นควรคงมาตรการ

นาํเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถัÉวเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลีÊ ยงสัตว์) ปี ŚŝŞş-ŚŝŞš เช่นเดียวกับปี 

ŚŝŞŜ-ŚŝŞŞ ทุกกรอบการค้าและจากประเทศกรอบความตกลง ดังนีÊ  

ปลาป่น       

 กาํหนดนโยบายและมาตรการนําเข้าปลาป่นทุกชนิดโปรตีนคราวละ ś ปี  (ปี ŚŝŞş-

ŚŝŞš) ตามกรอบข้อผูกพันและกฎหมายของกรมศุลกากร ดังนีÊ        

 ř. ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และการนําเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี 

(FTA) ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-ญีÉปุ่ น (JTEPA) อาเซียน-จีน (ทุกประเทศยกเว้นพม่า)  

อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  ภาษีนาํเข้าร้อยละ Ř      

 Ś. การนําเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) ปี ŚŝŞŜ-

ŚŝŞŞ  ร้อยละ ŝ   

 ś. การนําเข้าทัÉวไป ปลาป่นโปรตีน ŞŘ% ขึÊ นไป ภาษีร้อยละ řŝ โปรตีนตํÉากว่า ŞŘ%  

ภาษีร้อยละ Ş    

 ทัÊงนีÊ  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์กาํหนด การนําเข้าปลาป่นโปรตีน ŞŘ% ขึÊนไป ไม่

จาํกดัปริมาณนาํเข้าส่วนโปรตีนตํÉากว่า ŞŘ% เป็นสินค้าควบคุมต้องขออนุญาตนาํเข้า   

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

วาระทีÉ Ś รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมยัทีÉ 21 ครัÊงทีÉ 4/2566 

ผู้ จัดการสมาคมฯรายงานว่าได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ       

สมัยทีÉ Śř ครัÊงทีÉ 4/ŚŝŞŞ ทาง E-mail ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯตรวจทานเป็นทีÉเรียบร้อยแล้ว  

 

มติทีÉประชุม ทีÉประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยทีÉ  Śř           

ครัÊงทีÉ 4/2566 

 

วาระทีÉ ś เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ      

 

ś.ř  รายงานผลผลิตปลาป่นประจําปี ŚŝŞŞ (มกราคม-กนัยายน) 
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 ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าสมาคมฯได้รับข้อมูลจากกองตรวจสอบ

เรือประมง สินค้าสัตว์นํÊา และปัจจัยการผลิต  กรมประมงทีÉเป็นผู้ รับผิดชอบเรืÉองการตรวจเอกสาร MCPD 

และรับข้อมูลจากการจัดทาํหนงัสอืภายใต้ระบบ Thai Flagged (TFCC) จากสมาชิกทัÉวประเทศจึงได้ทราบว่า

ข้อมูลการผลิตในเดือนมกราคม-กันยายน  ŚŝŞŞ ได้ผลผลติรวมอยู่ทีÉ  řŠş,ŝšř.Şş ตัน   

 ทัÊงนีÊ ข้อมูลทีÉแจ้งทีÉประชุมในวันนีÊตัÊงแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน ŚŝŞŞ เป็นข้อมูลทีÉทาง

กองตรวจสอบฯได้ปรับระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว 

 

มติทีÉประชุม  รับทราบ 

  

 ś.Ś  รายงานงบรายรับ-จ่ายประจําเดือนสิงหาคม-กันยายน ŚŝŞŞ,งบประมาณ

รายรับ-รายจ่ายประจําปี  ŚŝŞŞ และฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ ณ วันทีÉ  śŘ กันยายน 

2564,2565,2566 

 ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานงบรายรับ-จ่ายประจําเดือนสิงหาคม-กันยายน ŚŝŞ ,

งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาํปี ŚŝŞŞ และฐานะทางการเงิน ณ วันทีÉ śŘ กันยายน ŚŝŞŞ ต่อทีÉประชุม

ดังนีÊ  

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

งบรายรบั-รายจ่าย ส.ค.ŞŞ ก.ย.ŞŞ รวมไตรมาสทีÉ ś 

รายรับประจาํเดือนสงิหาคม - กนัยายน ŚŝŞŞ 293,136.00 322,781.00 626,377.00 

รายจ่ายประจาํเดือนสงิหาคม - กันยายน ŚŝŞŞ (209,622.47) (378,726.95) (812,255.27) 

รายรับมากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย 83,513.53 (55,945.95) (185,878.27) 

ประมาณการรายรบัประจําปี ŚŝŞŞ 3,000,000.00 บาท  คงเหลอื 

รับแล้วเดือนมกราคม-กันยายน ŚŝŞŞ 2,506,572.10 บาท  493,427.90 

ประมาณการรายจ่ายประจําปี ŚŝŞŞ 3,000,000.00 บาท   

จ่ายแล้วเดือนมกราคม-กันยายน ŚŝŞŞ 1,914,485.85 บาท  1,085,514.15 

รายงานฐานะการเงินเปรียบเทียบ  śŘ ก.ย.ŞŜ śŘ ก.ย.Şŝ śŘ ก.ย.ŞŞ  

เงนิสด  2,966.00 1,155.00 1,182.00  

เงินฝากธนาคารทหารไทย (บัญชีออมทรัพย์) 585,806.73 696,804.32 854,482.08  

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ (บัญชีกระแสรายวัน) 186,323.36 177,193.00 1,000.60  

เงินฝากธนาคารเกียรตินาคิน 522,196.69 0 0  

เงินฝากธนาคาร ยูโอบี 5,216,418.24 0 0  

สลากออมสนิ (ř ปี) 0 9,291.07 27,658.59  

เงินฝากธนาคารออมสนิ  0 5,775,000.00 5,775,000.00  

รวมทัÊงสิÊ น 6,513,620.02 6,659,443.39 6,659,323.27  
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 3.3   รายงานการเก็บค่าบาํรุงสมาชิกประจําปี 2566  

ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานการเกบ็ค่าบาํรุงสมาชิกประจาํปี ŚŝŞ   ดังนีÊ  

ค่าบาํรุงสมาชิกประจําปี ŚŝŞŞ 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

3.4  รายงานงบการเงิน ณ วนัทีÉ śŘ มิถนุายน ŚŝŞŞ เพืÉอนําเสนอเขา้ทีÉประชุมใหญ่ 

สามญัสมาชิกประจําปี ŚŝŞŞ พิจารณาต่อไป  

ผู้ จัดการสมาคมฯได้นาํเสนองบดุล/งบรายรับ-รายจ่าย ของสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย       

ณ วันทีÉ śŘ มิถุนายน ŚŝŞ  ทีÉผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจรับรองเป็นทีÉเรียบร้อยแล้ว เพืÉอจะนาํเสนอเข้า

ทีÉประชุมใหญ่สามัญสมาชิก เพืÉอรับรองต่อไป 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

ś.ŝ รายงานการเขา้ร่วมประชุมคณะทํางานว่าดว้ยความร่วมมอืในการพฒันาระบบการ 

ผลิตสินคา้และผลิตภณัฑป์ระมงของไทย (CCRF) และการดําเนินโครงการการปรบัปรุงการทําประมง  

(Fishery Improvement Project : FIP) อวนลากอ่าวไทย 

  ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบดังนีÊ  

วนัทีÉ Śř สิงหาคม ŚŝŞŞ   

คณะทาํงาน TSFR ได้ประชุมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เพืÉอหารือการเตรียม 

ความพร้อมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวน และวางแผนสาํหรับการ บันทึก กลุ่มสัตว์นํÊาทีÉถูก

คุกคาม ใกล้สูญพันธุ์และถูกคุ้มครอง (ETP Species) และปฏิสัมพันธ์กับเครืÉองมือประมงอวนลาก” ตาม

กิจกรรมในแผนปฏบิัติการจัดการประมงอวนลากอ่าวไทย (Fishery Action Plan; FAP) 

ขอ้สรุปจากทีÉประชุม 

  ทีÉประชุมมีความเหน็ชอบให้ดาเนินการจัดงานประชุมเชิงปฏบิัติการ 

  สถานทีÉจัดการงานมีความเหน็ให้ใช้สถานทีÉห้องประชุมของสมาคมฯ ทีÉจังหวัดสมุทรสงครามได้ 

  วันจัดงานประชุมได้หารือไว้ในช่วงเดือนกันยายน 

  ผู้ เข้าร่วมประชุมจะเชิญผู้แทนชาวประมงอวนลากทัÊง ś ประเภท จาํนวน ŝŘ ราย จาก จ.สมุทรสงคราม 

ค่าบาํรุงสมาชิกสามัญ   จาํนวน ŞŞ ราย รับชาํระ ŝŝ ราย เป็นเงิน 1,110,000.00 บาท 

  รอการชาํระ řř ราย เป็นเงิน 204,000.00 บาท 

ค่าบาํรุงสมาชกิสมทบ  จาํนวน ŜŘ ราย รับชาํระ śř ราย เป็นเงิน 279,000.00 บาท 

  รอการชาํระ Řš ราย เป็นเงิน 81,000.00 บาท 
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จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรปราการ 

วนัทีÉ ŚŚ สิงหาคม ŚŝŞŞ 

ทีÉประชุมมอบหมายให้ทางคณะทาํงานฯ ติดต่อกบั คุณชินชัย สถิรยากร เพืÉอประสานงาน 

ประชุมและรายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัยปี ทีÉ Ś กับผู้ ทรงคุณวุฒิสํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (สวก.) 

  การนาํเสนองานวิจัยโดยภาพรวมคณะผู้ทรงคุณวุฒิ สวก. มีความพึงพอใจต่อผลการวิจัย เนืÉองด้วยข้อมูล 

งานวิจัยทีÉปรากฏเป็นข้อมูลใหม่ทีÉสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

  ผู้ทรงฯ เสนอให้การดําเนินโครงการวิจัยปีทีÉ ś จากผลงานวิจัยทีÉได้เก็บข้อมูลจากภาคสนามรวมถึง

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว อยากให้ทางคณะอาจารย์ผู้ดาํเนินงานวิจัย เขียนข้อเสนอแนะเชิง 

นโยบายแบบตรงไปตรงมาทีÉอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัย เพืÉอเป็นข้อมูลในการเสนอแนะ ภาครัฐเพืÉอจัดทาํ

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติทีÉดีของกรมประมงต่อไป 

  คณะผู้ทรงฯ อยากให้โครงการมีการนาํข้อมูลงานวิจัยให้ความรู้กับทางประมงพืÊนบ้าน เนืÉองด้วยผู้ทรงฯ

เห็นว่าประมงพืÊนบ้านกม็ีการใช้เครืÉองมืออวนลากเช่นกัน และมีข้อมูลบางส่วนทีÉยังเป็นแง่ลบสาํหรับการทาํ

ประมง 

วนัทีÉ Śŝ กนัยายน ŚŝŞŞ 

  คณะทํางาน TSFR และผู้ แทนจากกรมประมง ได้จัดประชุม ณ สหกรณ์ประมงแม่กลอง 

จํากัด ซึÉงสมาคมฯได้ให้คุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯเข้าร่วมประชุม

ดังกล่าวฯ 

วนัทีÉ Ś ตุลาคม ŚŝŞŞ 

สมาคมฯโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯได้เข้าร่วม TFMA TALK “สนทนา 

ภาษาปศุสตัว์” ในหัวข้อ การประมงทีÉยัÉงยืน : ปัญหาเศรษฐกิจหรือสิÉงแวดล้อม  ณ สมาคมผู้ผลิตอาหารสตัว์

ไทย 

ซึÉงสามารถดูย้อนหลังได้ทีÉ  https://fb.watch/nqfaDmDGav/  

นาททีีÉ řŘ.řŘ น.   ความเป็นมาของ IUU 

นาททีีÉ ŚŜ.śŘ น.  TSFR คืออะไร มีการดาํเนินการอย่างไร 

นาททีีÉ ŜŜ.ŘŘ น.  อนาคตอุตสาหกรรมปลาป่นไทย 

นาททีีÉ ŝŝ.ŝŘน.   แลกเปลีÉยนและตอบคาํถาม 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

3.6 รายงานการจัดอบรมอบรมหลกัสูตร GHPs (Codex) / HACCP (Codex)  

Introduction and Internal Auditor  ระหว่างวนัทีÉ Ŝ-Ş กนัยายน ŚŝŞŞ  ณ โรงแรมแกรนด ์ฮาวเวิรด์ 

ถ.เจริญกรุง  กรุงเทพฯ  โดย..สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 
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  ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าหลังจากสมาชิกได้รับฟังการชีÊ แจงการ

เปลีÉยนแปลงระบบ GMP/HACCP เป็นระบบ GHPs ผ่านระบบออนไลน์  จากกองควบคุมฯแล้วนัÊน ทาง

กองควบคุมฯต้องการให้โรงงานปลาป่นได้รับการอบรมเพืÉอพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ตรวจประเมินโรงงานของ

ตนเอง   สมาคมฯจึงได้ประสานสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO จัดอบรมให้กับสมาชิกระหว่างวันทีÉ Ŝ-Ş 

กันยายน ŚŝŞŞ มีสมาชิกทีÉผ่านการอบรม 36 โรงงาน ŝŘ ท่าน สมาคมฯหวังเป็นอย่างยิÉงว่าสมาชิกจะนํา

ความรู้ไปพัฒนาและเพิÉมศักยภาพให้กับโรงงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ  

 

วาระทีÉ Ŝ เรืÉองเพืÉอพิจารณา  

 4.1  พิจารณาอนุมติัซืÊ อเครืÉองคอมพิวเตอร/์โนค๊บุค๊ ใหก้บักองตรวจสอบเรือประมง

สินคา้สตัวน์ํÊาและปัจจัยการผลิต  กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 ผู้ จัดการสมาคมฯได้แจ้งต่อทีÉประชุมทราบว่าสมาคมฯได้รับแจ้งจากกองตรวจสอบเรือประมง

สนิค้าสัตว์นํÊาและปัจจัยการผลิต กรมประมง ซึÉงเป็นหน่วยงานออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของ

ปลาป่น  ซึÉงได้รับการโอนการทํางานเรืÉอง MCPD มาจากหน่วยงานเดิม (กองพัฒนาระบบการรับรอง

มาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพืÉอการสืบค้น) ว่าบัดนีÊ ได้รับโอนงานมาดาํเนินการเป็นทีÉเรียบร้อยแล้ว 

และได้เชิญนายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ เลขาธกิารสมาคมฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการทาํงานทีÉผ่าน

มา  และแจ้งถึงการทาํงานต่อไป ทีÉจะขอความร่วมมือกบัสมาคมฯด้วย สาํหรับประเดน็ทีÉได้หารือกันนัÊน ส่วน

ใหญ่เป็นเรืÉองเอกสารประกอบ  ทัÊงจากเศษเหลือจากการเพาะเลีÊ ยง (ฟอร์ม E สัตว์นํÊาจืด)  เศษเหลือจาก

การแปรรูป สตัว์นํÊาภายในประเทศ (เศษเหลอืจากการแปรรูปสัตว์นํÊาจากเรือประมง) ซึÉงแนวทางจากทีÉกองฯ

จะพัฒนาร่วมกันกบัสมาคมฯนัÊนกค็งจะเป็นไปในรูปแบบการจัดระเบียบ/กฎหมายสาํคัญทีÉเกีÉยวข้อง พัฒนา

เพืÉอให้ครอบคลุม  สาํหรับการปฏิบัติงานทัÊงหมด และทีÉสาํคัญตัÊงแต่เริÉมทาํ MCPD กรมประมงยังมิได้ออก

ตรวจ แหล่งทีÉมาของวัตถุดิบเลย ซึÉงกค็งจะมีการกาํหนดแผนสุ่มตรวจแหล่งทีÉมาของวัตถุดิบแต่ละประเภท

ต่อไป ทัÊงหมดนีÊสมาคมฯรับทราบและจะได้ร่วมกันหารือและแก้ไขเพืÉอดาํเนินการต่อไป เป็นลาํดับ  ทัÊงนีÊทาง

กองฯแจ้งว่าการรับงานมาปฏิบัตินัÊน ไม่มีเครืÉองมือในการทาํงานจะขอสนับสนุนงบประมาณซืÊ อ เนืÉองจาก

อุปกรณ์ทีÉมีอยู่ ชาํรุด เก่าและใช้งานได้ไม่เตม็ประสทิธภิาพ  

รายการทีÉขอสนบัสนุน ดงันีÊ  

1.NOTEBOOK (โน้ตบุ๊ค) LENOVO IDEAPAD SLIM 5 16IRL8-82XF003ATA (CLOUD GREY)

จาํนวน Ś เครืÉอง 

2.DESKTOP PC (คอมพิวเตอร์ตัÊงโต๊ะ) DELL VOSTRO 3020 SFF-W268412018STH  

จาํนวน ŝ เครืÉอง  
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3.MONITOR (จอมอนิเตอร์) DELL SE2422H - 23.8" VA FHD 75Hz FREESYNC  

จาํนวน ŝ เครืÉอง    

4.UPS (เครืÉองสาํรองไฟฟ้า) ZIRCON LINE INTERACTIVE ICT-1_800VA/480W BLACK  

จาํนวน ŝ เครืÉอง  

5.HP Smart Tank 580 All-in-One Printer  

จาํนวน ř เครืÉอง  

6.Nokia ŠŚřŘ รองรับ ŜG (128MB + 48MB) หน้าจอ Ś.Š นิÊ ว  

จาํนวน ř เครืÉอง  

ş.ซิม/รายเดือน   

 สมาคมฯได้หาข้อมูลและได้เช็คราคาตามรายการทัÊงหมดแล้วจะอยู่ทีÉประมาณไม่เกิน

ŚŘŘ,ŘŘŘ.ŘŘ  บาท   ซึÉงราคานีÊถูกกว่าราคาทีÉทางกองฯเสนอมาคือ Śřŝ,ŘřŘ.ŘŘ บาท  จึงใคร่ขออนุมัติ

จาก  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯพิจารณางบประมาณซืÊอตามรายการดังกล่าวฯ เพืÉอจะได้ร่วมกันทาํงาน

ได้อย่างราบรืÉน   จึงเรียนมาเพืÉอโปรดพิจารณาอนุมัติ 

มติทีÉประชุม ทีÉประชุมพิจารณาอนุมัติตามทีÉเสนอมาโดยให้ใช้เงินจากสมาคมฯ และให้ดาํเนินการให้แล้ว

เสรจ็ตามประสงค์ 

 4.2 พิจารณาสมาชิกสมคัรใหม่ ř ราย  

  ผู้จัดการสมาคมฯได้นาํเสนอบริษัททีÉขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ จาํนวน ř  ราย คือ

บริษทั คา้เกษตรไทย จํากดั โดยมี นายธานินทร์ มัทวรัตน์ เป็นกรรมการผู้จัดการ ตัÊงอยู่เลขทีÉ řŜš หมู่ทีÉ ś 

ตาํบลบ้านใหม่หนองไทร  อาํเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ŚşřŚŘ  มือถือ ŘŠř-ŠŞŠŘŝ  โทรศัพท ์

ŘŚ-řŘśşşşş  โทรสาร -  อ-ีเมล์ thaiagritrade@gmail.com,thaiagritrade.tat@gmail.com  ขอสมัครเป็น

สมาชิก สมทบ 

มติทีÉประชุม ทีÉประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันทรั์บรองสมาชิกสมัครใหม่และให้สมาคมฯดาํเนินการ

แจ้งสาํนักทะเบียนธุรกิจ  ส่วนจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบตาม

ระเบียบต่อไป 

วาระทีÉ ŝ เรืÉองอืÉนๆ (ถา้มี) 

  -ไม่ม-ี 

ปิดประชุม เวลา řŚ.ŘŘ น. 
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    ลงชืÉอ...อาํนวย  เอืÊออารีมิตร...ประธานทีÉประชุม 

      ( นายอาํนวย  เอืÊออารีมิตร) 

     

    ลงชืÉอ...ณิชกมล  อุมารี...ทาํหน้าทีÉแทนเลขาธกิารสมาคมฯ 

       (นางณิชกมล  อุมารี) 

   

ลงชืÉอ…...ณิชกมล   อุมารี..ผู้จดบันทกึการประชุม                                    

     ( นางณิชกมล   อุมารี ) 

 

 

 

 

 


